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Fundur Stúdentaráðs 

15. Febrúar 2017 

Háskólanum á Akureyri, stofu N-201 

 

Fundaritari: Logi Úlfarsson 

Fundur settur: 16:10 

Mættir: Helga Margrét Jóhannesdóttir, Logi Úlfarsson, Guðrún Þóra Hallgrímsdóttir, 

Anna Borg Friðjónsdóttir, Anna Sif Guðmundsdóttir, Axel Trausti Gunnarsson, Garðar 

Már Jónsson, Ketill Sigurður Jóelsson, Sandra Kristinsdóttir og Sólveig María 

Árnadóttir 

Fjarverandi:  

 

 

Dagskrá 48. fundar stúdentaráðs  

 
1. Árshátíð video og annað 

2. Aðalfundir félaga. 

3. Mál fjarnema – réttindafélag. 

4. Stjórnarskiptin. 

5. Afmælisnefnd. 

6. Annað. 
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1. Árshátíð video og önnur mál. 

Fólk spurt hvernig vinna stendur við árshátíðarmyndbönd og slíkt. 

2. Aðalfundir félaganna 

Tekin staða á formönnum hvernig mál aðalfunda standa. Eru allir klárir á öllu 

sem þarf að vita. Næstu stjórnir eru meira og minna fullmannaðar.  

3. Mál fjarnema – réttindafélag. 

Athugasemdir frá fjarnemum um kosningarétt hafa verið háværar upp á 

síðkastið. Eining er um það að kanna möguleika á kosningu hjá fjarnemum, 

slík kosning yrði væntanlega framkvæmd á uglunni og myndi opna um leið og 

framboðsfresti lýkur. Ákveðið að tala við Stefán Jóhannsson og kanna hvort 

þetta sé framkvæmanlegt og ef svo er ætla félögin að taka sig saman og 

smíða svo saman tillögu að lagabreytingu.  

Fjarnemar hafa einnig lagt fram spurningu um það hvort ekki væri þörf á sér 

hagsmunaráði fyrir fjarnema. Verkefni hefur verið í gangi í vetur með það að 

markmiði að virkja fjarnema, auðvelda þeim ferðalög og gistingu en fékk það 

lítil viðbrögð. Lagt var til að næstu stjórnir myndu halda áfram með verkefnið 

að virkja fjarnema, bæta við það og koma upplýsingum markvisst til fjarnema 

alveg frá byrjun skólaársins.  

4. Stjórnarskipti. 

Á föstudaginn 24 febrúar fer fráfarandi stúdentaráð ásamt nýju stúdentaráði út 

að borða á aurora. Á mánudaginn 27 febrúar hittast framkvæmdaráðin tvö og 

afhentum lyklana formlega.  

5. Afmælisnefnd. 

Eru allir búnir að finna fulltrúa í afmælisnefnd. Það var fátt um svör en þó er 

Axel Trausti fyrir Þemis og Hólmfríður Lilja fyrir Reka staðfest. Störf þessarar 
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nefndar felast aðallega í því að skipuleggja hátíðarhöld á sjálfan 

afmælisdaginn sem við nemendur fáum að skipuleggja. 

6. Annað. 

Spurt hvort fólk vilji dj á pósthús eftir aðalfundina, almennt ekki talið 

nauðsynlegt og ákveðið að sleppa því. Ákveðið að kaupa 4 kúta. Guðrún 

minnir alla á að senda ársreikninga og skýrslur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundi slitið kl. 16:52 
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Undirskrift fundargesta 

 

 

Helga Margrét Jóhannesdóttir 

Formaður FSHA 

 

 

Guðrún Þóra Hallgrímsdóttir 

Fjármálastjóri FSHA 

 

 

Anna Sif Guðmundsdóttir 

Formaður Kumpána 

 

 

Sólveig María Árnadóttir 

Varaformaður Magister 

 

 

Ketill Sigurður Jóelsson 

Formaður Reka 

 

 

 

 

Logi Úlfarsson 

Varaformaður FSHA 

 

 

Sandra Kristinsdóttir 

Formaður Eirar 

 

 

Anna Borg Friðjónsdóttir 

Forseti Stafnbúa 

 

 

Axel Trausti Gunnarsson 

Staðgengill formanns Þemis 

 

 

Garðar Már Jónsson 

Formaður Data 

 

 


